



# PATTAYA GAZETTE

Pattaya Orphanage & School for the Deaf

ฉบับที่ 9 : พฤศจิกายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2554



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา  
ถ้ ปณ. 300 ปณฝ. พิทยา ชลบุรี  
20260

ที่อยู่ผู้รับ

สิ่งพิมพ์

## ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา ติดต่อได้ที่

ถ้ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพิทยา ชลบุรี 20260  
สถานที่ตั้ง  
เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144  
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426  
แฟกซ์ : 038 416 425, 038 716 204  
อีเมล : info@thepattayaorphanage.org  
เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา  
ครอบครัวหรรษา

ลูก ๆ ทั้งหมดของบ้านเด็กกำพร้าจะอยู่กันพร้อมหน้า เพื่อร่วมกันฉลอง “วันครอบครัว” และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ภายในบ้าน ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 9:00 น.



▲ การเยือนเมืองไทยประจำปีของผู้แทนองค์กรไทยซิลเดรนส์ทรัสต์ สหราชอาณาจักร ในครั้งนี้ มีคุณแอนดรูว์ สแคตติง ผู้อำนวยการ คุณแซลลี่ สแคตติง ผู้ภรรยา พร้อมทั้งคุณรุธ เฟลเนกั้น ซึ่งนอกจากจะได้หารือกับคณะของคุณพ่อวิระ ฝักรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวคราวและความคิดเห็นแล้ว คณะของแขกผู้ใจดียังได้ใช้เวลาเยี่ยมม่นอง ๆ เด็กกำพร้าในห้องพักอ่อน ชมกิจกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในห้องพัฒนาการ และชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 36 ปี บ้านเด็กกำพร้า พิทยา (กันยายน 2553) ด้วย ขอขอบพระคุณอย่างสูง ขอพระอวยพรให้การกิจราปรื่น ประสบความสำเร็จ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ/ครับ

▲ ทุกปี คุณดิติเยร์ โมลี พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมงานจากองค์กร เลส ซามิสต์ เดอ ลอร์เฟลินาท์ เดอ พิทยา เอท์ เดอ ระยอง ประเทศฝรั่งเศส จะเดินทางมาเยี่ยมองค์กรผู้รับทุนในประเทศไทย คุณพ่อวิระ ฝักรักษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พิทยา ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะ ซึ่งรวมถึงคุณเวโรนิก เบ็สซ็อง และคุณเซอร์จาร์ต คาโลซี นอกจากนี้ แขกของเรายังเดินทางไปพร้อมกับคุณต้อย เพื่อวางดอกไม้คารวะคุณพ่อเรย์ ณ สุสานของโบสถ์เซนต์นิโคลัส พิทยา ซึ่งเป็นที่พำนักร้างของท่านด้วย ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กพิการทางการได้ยินมาตลอดระยะเวลา 19 ปี โดยผ่านทางองค์กร เลส ซามิสต์ฯ



◀ บ้านเด็กกำพร้าพิทยา มีโอกาสต้อนรับนักเรียนชื่อดังชาวเดนมาร์ก มิสเตอร์จอห์นนี่ โรเมอร์ ซึ่งครั้งนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมเด็ก ๆ พร้อมคณะจากมูลนิธิกลุ่มชาวเดนมาร์ก 2003 รวมถึงคุณ คริสติน่า โอเบล พร้อมครอบครัวและมารดา คุณคริสเตล ลูติเชาว์ พร้อมสามี นอกจากนี้ยังมีกิ่งสุลพอล วีเบอร์ และสามีภรรยาชาวเดนมาร์ก ซึ่งอาศัยอยู่ในพิทยาอีกสองคู่ ได้มาร่วมเยี่ยมเด็ก ๆ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยเด็กกำพร้าระดับอนุบาลและเด็กอนุบาลโรงเรียนโสตพัฒนา ได้แสดงการเต้นระบำสวมหมวก และร้องเพลงของเด็กชาวเดนมาร์กอีกหนึ่งเพลงอย่างสนุกสนาน อันนำมาซึ่งรอยยิ้มจากแขกผู้มีเกียรติของเราทุกคน

# จดหมายจากผู้บริหาร

เราเรียนรู้จากเด็ก ๆ ได้มากมาย..

สตรีท่านหนึ่ง เล่าให้ผมฟังระหว่างการพาครอบครัวมาเยี่ยมเด็กกำพร้า ว่าเธอได้ไปธุระที่ธนาคารแห่งหนึ่งในเขตพัทยา และได้สังเกตเห็นเด็กระดับประถมศึกษา ประมาณ 10 คน จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เดินทางไปฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของตน สิ่งที่น่าประทับใจของเรา คือ การที่เด็ก ๆ เข้าแถวรอรับบริการอย่างเรียบร้อย ไม่มีการแซงคิวหรือเล่นกัน เสียงดังในแถว สตรีท่านนี้ได้สรุปด้วยการแสดงความชื่นชมต่อเด็ก ๆ ของเรา ซึ่งได้แสดงออกถึงการมีระเบียบวินัย ทั้ง ๆ ที่ในสังคมปัจจุบันมีแต่ผู้คนเร่งรีบและพร้อมจะเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตน

ผมอดไม่ได้ที่จะนำคำชมเชยนี้ไปพิจารณาต่อ และนอกจากจะภาคภูมิใจว่าอย่างน้อย ๆ เด็กของเรา ก็มีสวนช่วยสังคมในวงกว้างได้บ้าง ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่เป็นเพียงผู้รับแต่ฝ่ายเดียว ทางมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ก้าวหน้าพัฒนาตนเองต่อไป



บาทหลวงวีระ ฝั่งรักษ์  
ผู้อำนวยการ



▲ บรรยากาศงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ปีที่ผ่านมา จะอยู่ในความทรงจำของเด็ก ๆ ศิษย์เก่า พนักงาน และแขกผู้มีเกียรติอีกกว่า 200 ท่าน โดยคุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน เปิดไฟต้นคริสต์มาสบนเวทีและกล่าวอวยพรแขกผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่าน จากนั้นเด็กกำพร้าได้นำเสนอการแสดงบนเวทีและการขับร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส เพื่อส่งความสุขให้กันและกัน และแด่ผู้มีอุปการคุณทั่วโลก สถานที่ภายในงานมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีอาหารเครื่องดื่มอร่อย ๆ หลากหลายน่ารับประทานกว่า 20 อย่าง ส่วนบ้านลมหลังใหญ่ก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ ทั้งจากภายในมูลนิธิฯ และกลุ่มแขกของเรา บรรดาผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผู้อุปถัมภ์เด็ก ๆ และเพื่อนบ้าน ก็ได้ร่วมจับฉลากของขวัญพิเศษ สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณจำนวนมาก บรรยากาศอบอุ่นเสมือนครอบครัวใหญ่อย่างแท้จริง



## รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

▲ วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2554 ไว้ว่า "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" ทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยนอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม ความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้ว กิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งวันภายในสนามฟุตบอลของมูลนิธิฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความรักความสามัคคีในกลุ่ม และมีความรู้แพะฐนะ รู้ภัยด้วย ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมมีทั้งเด็กกำพร้า เด็กพิการทางการได้ยิน พร้อมทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่พนักงาน ซึ่งคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลเป็นกองเชียร์ให้เด็ก ๆ ในแต่ละทีม มีการแข่งขันกันใน 32 ชนิดเกม และผู้ร่วมกิจกรรมแบ่งทีมตามสี คือ เหลือง ฟ้า และชมพู แม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนมีความสุขสนุกสนาน และได้รับรางวัลกันทุกทีม



▲ คณะแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลเวชธานี นำโดย พญ. สินดี จำเริญนุสิต กุมารเวชศาสตร์ พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก พญ. ภัสสร นุณะโชติระ กุมารเวชทั่วไป และ นพ. ชัยประสิทธิ์ บาลมงคล แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ได้มาเยี่ยมชมยื่นออกหน่วยตรวจสุขภาพเด็กกำพร้า และเด็กอนุบาลโรงเรียนโสตพัฒนา รวมทั้งการตรวจสุขภาพฟันสำหรับเด็กกว่า 100 คน นอกจากนี้ยังได้ร่วมแบ่งปันความสุข และรอยยิ้มให้กับเด็ก ก่อนที่จะนำสิ่งของ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และทุนการศึกษาของเด็ก ๆ มาบริจาคด้วยความใจกว้าง ขอขอบพระคุณสำหรับน้ำใจดีของทุก ๆ ท่านที่มีให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอให้รอยยิ้ม และความสุขที่ได้จากการแบ่งปัน จงดั่งรออยู่กับท่านและครอบครัว พร้อมทั้งส่งผลให้มีความก้าวหน้าในชีวิต และการงาน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับการประสานงานของคุณธนันต์วรา ภิญญา เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด และหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป



▲ แป้ง สุรศรี หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เข้ารับปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีคุณครู เพื่อน และน้อง ๆ จากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย นอกจากนี้ยังมี มิสเตอร์ปีเตอร์ และมิสซิสคริส เทเลอร์ ซึ่งเป็นครอบครัวที่แบ่งไปพักอยู่ด้วยขณะไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียเป็นเวลาหนึ่งปี มาร่วมในงานนี้ด้วย เมื่อเดินทางกลับมาที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา คุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ชิสเตอร์สุพัตรา นทสุวรรณ คุณสุวรรณ เชี่ยววานิน ป้าต้อย และบรรดาน้อง ๆ ได้แสดงความชื่นชมในความสำเร็จกับแป้ง หลังจากพากเพียรเรียนมาจนได้ปริญญาตรี พวกเราขออวยพรให้แป้งประสบความสำเร็จในอนาคต มีความสุข และเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมของน้อง ๆ ต่อไป

### ข้อความจากระเบียงโรงเรียน

ตอนที่ 7 : ลูกที่กำลังศึกษาอยู่ไกลบ้าน

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่าน ครั้งนี้ขอแนะนำเสนอเรื่องของนางสาวลลิตา ซึ่งเป็นสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้าที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เธอเล่าให้ฟังว่า "ดิฉันตั้งใจที่สามารถสอบผ่านและได้เรียนในสาขาที่ดิฉันใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่วัยเด็ก การที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะมีความชอบในงานให้บริการ และได้พบปะผู้คนเยอะ ๆ ในอนาคตข้างหน้าก็อยากประกอบอาชีพทางด้านนี้ แต่การที่ดิฉันได้เข้าเรียนในสาขานี้ได้ ไม่ใช่เพราะความฝันของดิฉันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะทางบ้านเด็กกำพร้าได้ให้การสนับสนุนในสิ่งที่ดิฉันสนใจ ดิฉันมีความรู้สึกดีใจและมีกำลังใจที่ทางบ้านได้ให้โอกาสศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งอยู่ไกลจากบ้านมาก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 คุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารบ้านเด็กกำพร้า ได้เดินทางมาเยี่ยมดิฉันถึงที่จังหวัดเชียงราย ดิฉันรู้สึกว่าได้รับเกียรติและกำลังใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณที่คุณพ่อได้สละเวลามาเยี่ยมดิฉันไกลถึงภาคเหนือ ครั้งแรกที่ได้ยินข่าวรู้สึกดีใจมากค่ะ"

เด็กกำพร้าทุก ๆ คนจะได้เรียนในสิ่งที่เขาต้องการหากเขามีความสามารถ ทางบ้านพร้อมจะส่งเสริมและติดตามดูแล แม้วาลูก ๆ จะไปศึกษาอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม

บรรณานิการ